

Bạn còn bao nhiêu viên bi ? Hãy ráng " enjoy " với những viên bi còn lại của đời mình ...



Bạn còn bao nhiêu viên bi ? Hãy ráng " enjoy " với những viên bi còn lại của đời mình ..

1000 viên bi !

Càng lớn tuổi, tôi càng thích những chiếc đồng hồ cơ đẹp. Có lẽ là do bầu không khí yên tĩnh, tĩnh mịch cùng với việc là người đi đầu tiên chiếc đồng hồ, hay cũng có thể là do niềm vui khi không phải đi làm. Dù sao đi nữa, vài giờ đồng hồ của chiếc đồng hồ đẹp luôn luôn mang lại cho tôi những cảm xúc thích thú nhất.

Cách đây vài tuần, vào một buổi sáng đẹp trời, tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ly cà phê còn bốc khói, đọc báo và nghe radio. Tivi radio đang phát ra một giọng nói vô cùng ấm áp, hấp dẫn, chất giọng vàng của một người đàn ông đã đồng ý đang nói với một ai đó tên là Tom về câu chuyện một ngàn viên bi gì đó...

Tò mò, tôi ngồi đọc báo và lắng nghe ông nói. "Này Tom, hình như anh đang rất bận với công việc của anh thì phải. Tôi chắc rằng họ trẻ trẻ cho anh cũng khá lắm phải không, những chiếc đồng hồ đáng giá của anh chắc phải luôn luôn vắng nhà và xa gia đình vì công việc như vậy. Không thể tin được một người trẻ tuổi như anh lại có quá nhiều tiền làm việc mà tuôn t 60 đến 70 nghìn đồng trang trải mọi chi tiêu. Chắc đáng tiếc anh đã không tham gia đồng ý của buổi đi ăn của con gái anh".

Ông tiếp tục, "đồng ý tôi kể cho anh nghe chuyện này anh Tom ạ, một người đã giúp tôi ý tưởng về những gì đầu tiên trong cuộc sống của mình". Và ông bắt đầu giải thích lý thuyết của ông về "một ngàn viên bi".

"Anh biết không, một ngày nọ tôi đã ngồi làm một bài toán nhà. Mọi người trung bình sống được khoảng 75 năm. Tôi biết cũng có người sống thọ hơn và cũng có người chết sớm hơn

những trung bình, người ta sống được khoảng 75 năm”.

"Sau đó, tôi nhân 75 năm đó với 52 tuần thì ra con số 3900, là tổng số ngày Thứ Bảy mà mọi người có được trong cuộc đời của họ. Này anh Tom, hãy tập trung và lắng nghe, tôi đang đưa ra gì đó nên phần quan trọng rồi đây”.

"Phần đời năm 55 tuổi tôi mới bắt đầu suy nghĩ về mọi việc khác nhau”, ông tiếp tục, "và cho tôi lúc đó, tôi đã sống qua hơn 2800 ngày Thứ Bảy của đời mình.

Và nếu tôi sống được đến năm 75 tuổi, tôi sẽ chỉ còn được hưởng khoảng 1000 ngày Thứ Bảy nữa mà thôi”.

"Và rồi tôi đi tới một cửa hàng đồ chơi, mua một số những viên bi hộp có, và phải đi tới ba cửa hàng tôi mới mua được đủ 1000 viên bi cho mình. Tôi đem chúng về nhà, bỏ vào chiếc hộp nhựa lớn, ngay cạnh chỗ tôi thường ngồi. Thế đó, khi một ngày Thứ Bảy qua đi, tôi lấy lấy một viên bi ra và ném bỏ đi”.

"Tôi nhận ra rằng, khi nhìn số lượng những viên bi trong hộp ngày càng giảm dần, tôi đã bắt đầu tập trung hơn cho những điều quan trọng trong cuộc sống. Không gì thực tế như việc nhìn thấy gian còn lại trên trái đất của mình cũng giống như nó sẽ giúp bạn biết ý thức về những ưu tiên của mọi việc”.

"Bây giờ, tôi sẽ nói cho anh Tom nghe một điều thú vị cùng trích khi tôi gặp một người bạn cũ của trò chuyếc này của chúng ta để đưa ra những yêu quý của tôi đi ăn sáng.

Sáng nay, tôi đã lấy viên bi cuối cùng ra khỏi chiếc hộp. Tôi hình dung nếu tôi có thể gửi nó cho tôi sáng Chủ Nhật hôm sau nữa thì tức là Chúa đã ban cho tôi thêm một chút thời gian để được ở bên những người thân yêu...

"Thật tuyệt khi được trò chuyện với anh, anh Tom, tôi mong anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của anh và tôi cũng hy vọng, một ngày nào đó sẽ gặp lại anh. Chúc buổi sáng tốt đẹp!”.

Không một tiếng động khi ông lấy một chiếc thức của trò chuyếc. Tôi nghĩ ông lấy đã khi nào tất cả chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều.

Sáng hôm đó, tôi đã đành làm một số việc, những người, tôi quyết định chạy lên lầu, đánh thức và tôi bắt đầu cái hôn.

"Đẹp thôi em yêu, anh sẽ đưa em và các con đi ăn sáng”.

"Có chuyện gì đặc biệt không anh?”, và tôi hỏi về một nơi nào.

"Không, không có gì đặc biệt cả”, tôi nói, "Chỉ vì đã lâu lắm rồi hai vợ chồng mình không có thời gian với nhau và với các con. À, trên đường đi mình đừng quên lấy một cửa hàng đồ chơi một chút nhé, anh cần mua một vài viên bi”.

